


5 วิธีล้างแบบเนียน ๆ


นำเสนอเมื่อ : 5 ต.ค. 2552


เหตุผลดี ๆ เพื่อใช้ล้างอย่างเนบเนียนค่ะ เจ้านายจะได้ไม่ว่า.....


1. เจ็บป่วยอย่างน่าเอนจอนาก

เป็นข้ออ้างง่าย ๆ ที่ใช้กันอยู่ทุกที แล้วก็ดันได้ผลแทบทุกทีเสียด้วยสิคะ ถึงแม้อันนี้จะใช้เหตุผลนี้ในการลบล้างลาสุดได้ แต่ไม่สามารถรับประกันได้ถึงครั้งต่อ ๆ ไปหรอกนะคะ เพราะเจ้านายสามารถรู้ทันคุณได้ไม่ยากกว่าป่วยจริงไหม ไม่แนว่าคุณอาจโดนหมายหัวไว้อะไรแล้วก็ได้เนะ ดังนั้นจงจำไว้ว่าอย่าลาป่วยสุ่มสี่สุ่มห้าถ้าไม่ได้ป่วยแทบลมประดาตายจริง เว้นแต่ไปถึงคราวจำเป็นต้องใช้วิธีนี้...อย่าเอะอะไป เรามีเคล็ดลับมากกระซิบค่ะ

 ควรอ้างว่าป่วยด้วยโรคซึ่งติดต่อได้หรือมีอาการที่ฟังดูน่ารังเกียจ เช่น เป็นไข้หวัดใหญ่ น้ำมูกย้อย เจ็บโรค "ภูมิแพ้อากาศ" จู๋จามไม่หยุด ฯลฯ เพื่อให้ทุกคนในออฟฟิศรู้สึกว่าคุณมันหยุดไปเถอะ หยุดไปหลาย ๆ วันก็ได้ ดีกว่าให้มันเข้ามาแพร่เชื้อ

 ถ้าบังเอิญคิดได้ช้า เผลอมาทำงานเสียก่อน แล้วเพ็ญใจจัดอยากจะหยุดงานเต็มแก้ม ให้แอบเอาผ้าอุดจมูกปิดหน้าผากและแก้มจนแดงก่ำ ป้ายยาหม่องหรือแป้งเย็นที่ตาพอให้ตาแดง ๆ เยิ้ม ๆ จากนั้นทำที่เป็นขอยาแก้ไข้จากคุณโน่นคนนี่ รับรองว่าเมื่อทุกคนเห็นสภาพของคุณ เขาจะต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "ลาป่วยเถอะ"

 กรณีเกิดเมื่อดัง เพราะผลของไวรัสที่ส่งท้ายวันหยุดยาวหนักไปหน่อย ให้โทษไปลาป่วยว่าเมื่อคืนไปกินอาหารทะเลที่ครัวจะอะไรก็ได้สักคน (เลือกที่แปลก ๆ คิดว่านายคุณคงไม่ไปที่นั่นแน่) แล้วเกิดอาการอาหารเป็นพิษ พอไปทำงานในวันรุ่งขึ้น อยุ่ลึ้มป้ายยาหม่องพอให้ตาแดง ๆ เยิ้ม ๆ เหมือนคนอ่อนเพลียสุดขีด ออ! อยุ่ลึ้มเตรียมเมคเรื่องดวยว่าไปกินเมนูอะไรและที่ไหน เพราะเกิดมีคนเป็นหวัดเป็นไยมาถามไถ่แล้วจะชวยเอา

 อีกโรคที่ใช้อ้างลาหยุดได้เป็นอย่างดีคือเป็น "ไมเกรน" ให้บอกว่าคุณลุกจากเตียงไม่ไหวจริง ๆ เพราะมันจะปวดหัวจี๊ดจนน้ำตาไหล และเวียนหัวอยากจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ทุกครั้งที่ไป

🌱 ถ้าเกิดขึ้นก็เลยจ เบื่อ เซ็ง อยากจะแอบวิ่งหนีมาในระหว่างทำงาน ให้อ้างว่าเป็นโรค "ปวดหลังเรื้อรัง" โรคนี้พิสูจน์ยากค่ะ ทำให้เราสามารถนำมาอ้างได้อย่างสะดวกใจ แต่หลังเลิกงานอย่าปล่อยไปแดนซกระจ่ายให้ใครเขาจับโกหกได้แล้วกัน

🍷 2. นัดหมอกะทันหัน

วิธีนี้เหมาะกับการกลางานต่อจากวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ คุณอาจจะอ้างได้ว่าโรคประจำตัวกำเริบ ต้องพบหมอประจำตัวโดยด่วนจี้ เพราะหลังจากนี้คุณหมอมอาจไม่วาง หรือพินมีปัญหา ที่อุดฟันไว้เกิดหลุด ต้องพบหมอฟันทันที แบบนี้ฟังดูมีน้ำหนักใช้ไหมคะ

🍷 3. อุบัติเหตุ...ใช่เจตนา

เรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางนี่คนกรุงใช้กันบ่อย เพราะการจราจรบ้านเรานั้นเป็นปัญหาสุด ๆ ใครก็ต้องเห็นใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถติดมาก รถไฟฟ้าหยุดวิ่งฉุกเฉิน โดนแท็กซี่ชนท้าย โดนรถเมล์เฉี่ยว ตราบไต่ที่รัฐบาลและกทม.ยังไม่สนใจจะแก้ปัญหาให้ประชาชนเสียที เราก็อ้างได้ทั้งปีไม่มีซ้ำหรกคะ

🍷 4. สารพัดปัญหาในบ้าน

อันนี้ต้องอาศัยจินตนาการในการสร้างเรื่องนิดหนึ่งคะ ลองคิดว่าชีวิตประจำวันในบ้านของคุณมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง เลือกที่หนักหนาสาหัสทำให้คุณท้งบ้านไปไหนไม่ได้ ต้องรอช่างผู้เชี่ยวชาญมาซ่อมโดยด่วน เช่น ผ้าเพดานถล่มลงมา ท่อประปาแตกจนน้ำจะท่วมบ้านแล้ว หมอแปลงไฟระเบิดไฟลุก แกสรั่วหาที่ปิดไม่ได้ เห็นไหมยิ่งคิดยิ่งสนุก มีใให้อ้างได้วาไม่รูจบ...ถ้าไม่กลัววาจะเป็นการแข่งตัวเองนะนะ

🍷 5. อ้างเทศกาลงานพิธี

ข้อนี้เข้าทางคนไทยเราผู้ทั้งญาติเยอะ และยังเป็นเจ้าแห่งพิธีกรรมอีกต่างหาก เพราะปี ๆ หนึ่งเราต้องเจอทั้งงานบุญ งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ งานกฐิน งานผาป่า งานหมั้น งานแต่ง งานศพ ทั้งเผาหลอกเผาจริง ฯลฯ ล้วนนำมาอ้างเป็นวันลาได้อย่างมีเหตุผล แต่ก็ไม่ควรอ้างบ่อยนะคะ ถ้าเกิดวานายรู้ทัน ขอตุการดีขึ้นมาจะช่วยเหลือ

